



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พระศรีสวดีเทวอักษรศาสตร์และศิลปวิทยาการ เป็นเทวี่ที่สำคัญากองค์หนึ่งของอินเดีย ประวัติความเป็นมาที่มีในวรรณคดีสันสกฤตตั้งแต่สมัยพระเจ้าเวทจนถึงสมัยปุราณะ แสดงให้เห็น วิวัฒนาการของความคิดในการรวมเทวี่สององค์คือวาคเทวี่ เทวี่แห่งถ้อยคำและสรวิสวดีเทวี่ เทวี่แห่งแม่น้ำเข้าเป็นเทวี่องค์เดียวกัน ค้นกำเนิดเดิมของวากและสรวิสวดี ก็คือบุคคลาธิษฐาน ของธรรมชาติอันได้แก่ "เสียง" กับ "สายน้ำ" เทวี่ทั้งสององค์นี้มีกำเนิดและลักษณะที่แตกต่าง กันในสมัยแรก ๆ และในสมัยต่อมาคือสมัยพราหมณะและปุราณะได้นำมารวมเป็นเทวี่องค์เดียวกัน และมีตำแหน่ง เป็นเทวี่อักษร ศาสตร์และศิลปวิทยาการ โดยที่กริโนแต่ละสมัยมีแนวความคิดที่สับสนเนื่อง กัน

ด้วย เหตุที่วิวัฒนาการของความคิดเรื่องพระสรวิสวดีนี้มีรากฐานความคิดมาตั้งแต่สมัย พระเวท และมีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจใคร่ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนี้ เพื่อความกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพระสรวิสวดีเทวี่อักษรศาสตร์และศิลปวิทยาการในคัมภีร์พระเจ้า เวทพราหมณะ อุปนิษิต มหาภากย์ และปุราณะ ประการที่สอง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางนามธรรม และทางรูปธรรมที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์จินตนาการขึ้น

ขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

1. ลักษณะที่เป็นแม่น้ำ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2. ลักษณะที่เป็นเทวี่

ขอบเขตของการวิจัยในสองส่วนนี้จะศึกษาจากหลักฐานชั้นปฐมภูมิคือวรรณคดีสันสกฤตสมัยพระเวท พราหมณะ อุปนิษัท มหาภากย์ และปุราณะที่เป็นภาษาสันสกฤต รวมทั้งจากหลักฐานชั้นทุติยภูมิ คือหนังสือเกี่ยวกับเทพปกรณัมของอินเดีย หงานานุกรมและบทความทางวรรณคดีทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษที่ผู้รู้ได้เขียนไว้

วิธีที่จะดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยจะดำเนินการวิจัยตามข้อมูลจากหลักฐานปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ ดังที่กล่าวมาแล้ว และจะเริ่มดำเนินการวิจัยด้วยการแปลข้อมูลที่เป็นภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด้วยการแปล เก็บความและเรียบเรียง เป็นบทความหัวข้อที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์หรือวินิจฉัย จะกระทำเมื่อ เสนอข้อมูลทั้งหลาย เสร็จสิ้นแล้ว ในแต่ละหัวข้อ

อนึ่ง ข้อความที่เป็นภาษาสันสกฤต เมื่อนำมาอ้างอิงจะถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้จะให้ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของแนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพระสรัสวดีในยุคพระเวท พราหมณะ อุปนิษัท มหาภากย์ และปุราณะ

นอกจากนี้วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ยังเป็นแนวทางในการวิจัยเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ในเทพปกรณัมของอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคเณศซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระสรัสวดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย